

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์อำเภอ สังกัดสำนักงานจังหวัดชุมพร
(ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ : การรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ ok)

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๑๐

คำอธิบายตัวชี้วัด : กรมปศุสัตว์มีนโยบายด้านอาหารปลอดภัย โดยได้จัดทำโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดที่มีสุขลักษณะที่ดี ไม่มีสารตกค้างและปลอดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค *Salmonella spp.* สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการสถานที่รวบรวมไข่มาขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และหลังจากให้การรับรอง สถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) แล้วจะต้องมีการตรวจติดตาม ทุก ๑๐-๑๒ เดือน หลังจากที่ได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) และรักษาสภาพการรับรองเพื่อขอต่ออายุการรับรอง โดยการรับรองมีอายุการรับรอง ๓ ปี

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๑๐-๑๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๒	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๒๐-๒๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๓	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๓๐-๓๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๔	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๔๐-๔๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๕	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๕๐-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation

เกณฑ์การให้คะแนน : รอบที่ ๒/๒๕๖๔ (เมษายน ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔)

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๕๑-๕๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๒	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๖๐-๖๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๓	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๗๐-๗๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๔	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๘๐-๘๙.๙๙ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation
๕	- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจรับรองใหม่ ตามโครงการปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจติดตามการรับรองปศุสัตว์ OK - สถานที่จำหน่ายไข่สดที่ได้รับการตรวจต่ออายุการรับรองปศุสัตว์ OK ผลการดำเนินงานรวมกันได้ระหว่าง ร้อยละ ๙๐-๑๐๐ เทียบจากค่าเป้าหมายในระบบ E-operation

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด/ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร